



**คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการ
ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์โครแพรคติก
เรื่อง ผลการสอบความรู้บุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะ
โดยอาศัยศาสตร์โครแพรคติก ประจำปี ๒๕๖๐**

ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาการอนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์โครแพรคติก และสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ได้ดำเนินการสอบความรู้บุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์โครแพรคติก ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซอยสาธารณสุข ๘ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้มีสิทธิสอบจำนวน ๖ ราย นั้น

บัดนี้ การสอบความรู้ดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะได้พิจารณาผลการสอบและมีมติที่ประชุมให้ประกาศรับรองผลการสอบความรู้บุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์โครแพรคติก ประจำปี ๒๕๖๐ ได้ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้สอบผ่านทุกวิชาในการสอบความรู้บุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์โครแพรคติก ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔ ราย

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ภาคทฤษฎี วิชาชีพ	ภาคปฏิบัติ วิชาชีพ	วิชา กฎหมาย
๑	นายนราธิป ดิยะรัตนาศัย	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๒	นายวรวรรณ บวรรับพร	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๓	นางสาวรุ่งทิwa เจริญเศรษฐกิจ	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๔	นายวรวิทย์ ชายจันทา	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

๒. รายชื่อผู้สอบผ่านบางวิชา และสามารถเก็บคะแนนในวิชาที่สอบผ่าน ในการสอบความรู้บุคคลผู้ขอรับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์โครแพรคติก ประจำปี ๒๕๖๐ (ผู้สอบสามารถเก็บคะแนนได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง นับตั้งแต่การเริ่มเก็บคะแนนครั้งแรก ของการประกาศรับสมัคร และการสอบความรู้ต่อเนื่องกัน) จำนวน ๒ ราย

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ภาคทฤษฎี วิชาชีพ	ภาคปฏิบัติ วิชาชีพ	วิชา กฎหมาย
๑	นายเจฟฟรี อัลเบิร์ต แมทตินี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๒	นายเควิน เจมส์ แมค กิ้นน์	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอคะแนนและกระดาษคำตอบ สามารถยื่นคำร้องขอคะแนนด้วยตนเอง ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ประกาศในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ ชั้น ๑ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซอยสาธารณสุข ๘ กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ สำหรับการออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์โคโรแพรคติกต้องผ่านกระบวนการการพิจารณารับรองของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะเพื่อพิจารณาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐



(นายธงชัย กิรติทัตถยากร)

ประธานอนุกรรมการพิจารณาการอนุญาต
ให้บุคคลทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์โคโรแพรคติก